

**ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỊNH HÓA  
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN DƯƠNG**

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**

**\***  
**Số 47-NQ/ĐU**

*Tân Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2022*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022**

-----

### **I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH**

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện của chính phủ, các bộ, ngành của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên và của UBND huyện Định Hóa về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền đã quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã. Sau nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM và hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Dương; sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đoàn kết chung sức của các tầng lớp nhân dân. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của xã Tân Dương đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu, đó là: Nhận thức của các tầng lớp nhân dân được nâng lên; diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều thay đổi, khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo, các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa có sự chuyển biến; phong trào “xã Tân Dương chung sức xây dựng Nông thôn mới” được người dân và cán bộ công chức, viên chức, giáo viên các trường học tích cực hưởng ứng tham gia; Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện trong xây dựng NTM đã từng bước phát huy, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Đến hết năm 2021 xã đạt 10/19 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chương trình xây dựng NTM của xã trong những năm qua vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ xây dựng NTM ở một số xóm còn chậm, phong trào không đồng đều giữa các

xóm, việc duy trì một số tiêu chí đã đạt chưa cao, chất lượng một số tiêu chí NTM chưa đạt như nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm... có chuyển biến nhưng chưa đạt tiêu chí nông thôn mới; sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản còn thấp, các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, nhất là việc liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn hạn chế; thu nhập của người dân có tăng nhưng vẫn còn thấp so với bình quân chung của huyện.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên ngoài nguyên nhân khách quan là địa bàn xã miền núi, xuất phát điểm thấp so với các xã trên địa bàn huyện; bên cạnh đó còn có những nguyên nhân chủ quan do nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình xây dựng Nông thôn mới chưa đầy đủ, toàn diện; một số xóm chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai, chưa tạo được phong trào rộng khắp để khơi dậy và phát huy tính tinh thần tự lực, tự cường, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xóm quản lý và nhất là trông chờ vào nguồn lực ngân sách hỗ trợ mới triển khai thực hiện; năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ trực tiếp thực hiện Chương trình xây dựng NTM còn hạn chế. Về cơ cấu nguồn lực thực hiện xây dựng NTM những năm qua mới dành phần lớn cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nguồn lực đầu tư cho hỗ trợ sản xuất còn thấp, dàn trải; chưa có chính sách đủ mạnh để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã trong thời gian qua, căn cứ vào chỉ đạo của Huyện ủy và mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ xã Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng NTM năm 2022, như sau:

## **II. MỤC TIÊU**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

Xây dựng xã Tân Dương phát triển bền vững, tiến bộ có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế hợp lý; các hình thức tổ chức tiên tiến; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn; gắn phát triển nông thôn với

quy hoạch; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

## **2. Mục tiêu cụ thể**

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự đồng hành của nhân dân, tạo bước đột phá trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 09 tiêu chí chưa đạt (*Tiêu chí số 02 – Giao thông, Tiêu chí số 05 - Trường học, Tiêu chí số 06- Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 08-Thông tin và truyền thông, Tiêu chí số 09-nhà ở dân cư, Tiêu chí số 10-Thu nhập, Tiêu chí 11- Hộ nghèo, Tiêu chí số 13-Hình thức Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm*) và duy trì 10 tiêu chí đã đạt.

## **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

1. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến xóm với quyết tâm cao nhất, xác định công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã, Ban phát triển xóm. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị đối với Chương trình xây dựng NTM. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM, lấy nhiệm vụ xây dựng NTM là một trong các nội dung, tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể liên quan; đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực từ phong trào xây dựng NTM, có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm sử dụng cho các cấp, ngành. Rà soát củng cố các tiêu chí đã đạt, tập trung thực hiện 09 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Hình thức Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách và các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước về Chương trình xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa

bàn xã. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác tư tưởng vận động quần chúng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM. Nhất là nhận thức xây dựng NTM là cả một quá trình, không nóng vội chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên và kiên quyết không được để nợ đọng trong xây dựng NTM; Tăng cường học tập, nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng NTM ở trong xã và ngoài xã.

4. Không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh; đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng NTM. Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội, bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực đẩy mạnh phong trào “Xã Tân Dương chung sức xây dựng NTM”, phân công mỗi tổ chức nhận phụ trách cụ thể ở xóm để tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

5. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và Đề án xây dựng NTM ở các xóm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và khả năng huy động nguồn lực của xóm. Trước mắt, nên tập trung lựa chọn tiêu chí có thể mạnh, có tính đột phá hoặc tiêu chí ít đầu tư kinh phí ở xóm để ưu tiên thực hiện trước.

6. Vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật thâm canh và cơ giới hóa vào sản xuất và chế biến nông sản. Tăng cường quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản đạt tiêu chí an toàn. Trong đó tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao theo lợi thế của địa phương; tổ chức lại sản xuất theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết với nông dân trong sản xuất, thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững gắn với thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại quảng bá tiêu thụ các sản phẩm ở địa phương; khuyến khích những người trong độ tuổi lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động để tăng thêm thu nhập.

7. Phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, xây dựng và hoàn thiện các quy ước văn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.

Chăm lo phát triển giáo dục, y tế, coi trọng và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Xây dựng xã hội nông thôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương, bình đẳng, ổn định và giàu bản sắc văn hóa, dân tộc.

8. Huy động nguồn các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả phương án lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất, đối ứng xây dựng các tuyến đường nội thôn, nội đồng, xây mới nhà văn hóa xóm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng được giao.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì chỉ đạo UBND, UB MTTQ và các ban, ngành đoàn thể CT- XH trong công tác tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các chi bộ tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM; đồng thời xây dựng bổ sung, điều chỉnh cơ chế hỗ trợ cho các xóm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM cho phù hợp với từng thời điểm.

Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện nội dung, khối lượng công việc theo từng chỉ tiêu, từng tiêu chí chưa đạt, thời gian hoàn thành; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các lĩnh vực, cá nhân phụ trách từng tiêu chí với tinh thần “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể từ xã đến cơ sở xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “xã Tân Dương chung sức xây dựng Nông thôn mới”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí bí thư chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thường xuyên và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên và các đoàn thể.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy xã.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ,
- UB MTTQ và các đoàn thể,
- 15 Chi bộ,
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH  
BÍ THƯ**



**Nông Thị Phương Sao**